

แบบรายงานผลการดำเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่วงไกล NCDs” ปีงบประมาณ 2564
สำหรับ หมู่บ้าน/ชุมชน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBI NCDs): ชุมชนวิถีใหม่ ห่วงไกล NCDs
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง และเติมข้อความในช่องว่าง

พื้นที่การดำเนินงาน: หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด

ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ขั้นตอน CBI NCDs	องค์ประกอบและคำอธิบาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1.แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานในชุมชน	<p>1.มีคณะทำงานและมีการประชุมร่วมกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการรวมกลุ่มและมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน เช่น อปท. รพ.สต. วัด โรงเรียน สถานประกอบการ เป็นต้น ในลักษณะภาคีเครือข่ายการป้องกันและจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน - มีคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประกอบด้วย อย่างน้อย 3 ภาคส่วน คือ ภาคท้องถิ่น ภาคสาธารณสุข และภาคประชาชน - ทีมแกนนำชุมชน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน และเครือข่ายจากหลายภาคส่วน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปรานูชชาวบ้าน ครู พระ อสม. กลุ่มวัยเรียน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวัยทำงาน - มีการประชุมกำหนดทิศทางนโยบาย ร่วมคิด ร่วมดำเนินการ และร่วมประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ 	ระบุ คณะทำงาน (เช่น พชอ., คณะกรรมการชุมชน, คณะทำงาน อปท. เป็นต้น)	
2.ประเมินและวิเคราะห์ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	<p>2.รวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์โรคและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการประเมินสถานการณ์ปัญหาโรคเรื้อรังในชุมชน โดยใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี - มีการสำรวจและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน 	แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน แนวโน้มของปัญหา ข้อมูลการสำรวจปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน	
3.ทำแผนชุมชนร่วมกันในเวทีชุมชน	<p>3.จัดทำแผนงาน/โครงการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในเวทีประชาคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการคืนข้อมูล (จากขั้นตอนที่ 2) ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา จัดลำดับความสำคัญ กำหนดมาตรการจัดการปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนตามกลุ่มวัย จัดทำแผนงาน/โครงการแบบ 	ระบุ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ	

ขั้นตอน CBI NCDs	องค์ประกอบและคำอธิบาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
	มีส่วนร่วม ออกแบบกิจกรรม ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน - มีการบริหารจัดการทรัพยากร (4M) ได้แก่ ทีมงาน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนรู้		
4.การดำเนินงานตามแผนชุมชน	4. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง - มีการดำเนินงานตามแผนอย่างมีส่วนร่วม ผนวกกับการใช้กลยุทธการสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรอตตาวา ทั้ง 5 ประเด็นเน้น การขับเคลื่อนให้เกิดมาตรการชุมชน/นโยบายสาธารณะ	<input type="checkbox"/> การสร้างมาตรการชุมชน/นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม*** <input type="checkbox"/> การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ <input type="checkbox"/> การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน <input type="checkbox"/> การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล <input type="checkbox"/> การปรับระบบบริการสุขภาพ ระบุ กิจกรรมและผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน	
5.กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน	5. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานในระยะต่อไป - สรุปผลการดำเนินงาน แสดงผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงจากมาตรการการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความสำเร็จ และข้อเสนอแนะการดำเนินงานในระยะต่อไป	สรุปผลการดำเนินงาน	

หมายเหตุ: *** กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ

ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลาง

ข้อเสนอแนะการดำเนินงานในระยะต่อไป.....

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

โทร.

ขอขอบพระคุณทุกท่านและทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค